



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์: กรองสถานการณ์</p>	<p><b>โครงการไทยนิยมยั่งยืน</b></p> <p>-เสนอบทความว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืนเปิดตัวเมื่อต้นปี 2561 ใช้งบประมาณหลายแสนล้านบาท อัดเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและหมู่บ้านกว่า 8 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ควบคุมโครงการย่อยต่างๆ อาทิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลด แลก แจก แถม ช่วยเหลือรากหญ้า หวังแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำของผู้คนทั่วประเทศ แต่โครงการผ่านไปเกือบ 1 ปี ผลงานออกมาไม่เข้าตากรรมการ บางโครงการเสียยิ่งกว่าป่าช้า มีเพียงหมานอนเฝ้า และไม่สำเร็จ</p> <p>ขณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง อาทิ ก.มหาดไทย ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.สาธารณสุข ก.พลังงาน ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ก.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็มีสภาพเกียร์ว่างไม่ยอมแถลงผลงาน เพราะมุงแต่ทำงานในหน้าที่ตัวเองเพื่อโกยคะแนนส่วนตัวหวังต่อวีซ่าเป็นรัฐมนตรีหลังเลือกตั้ง อีกทั้งบางคนยังทำเหมือนเดิมในสมัยเป็นข้าราชการแบบ เข้าขามเย็นขาม ทั้งที่วันข้างหน้าต้องเตรียมพร้อมเป็นนักการเมือง และควรรีบทำงานเพื่อส่วนรวมในช่วงเลือกตั้ง เพราะจะได้ประโยชน์ 2 เด้ง คือ 1.ทำงานเข้าตาได้แถมจากประชาชน และ 2.ลืมนโยบายของนายทักษิณ ชินวัตร อีกด้วย</p> <p>ต้องดูว่า "บักตู" จะจัดการไทยนิมมาแสนล้านนี้อย่างไร หรืออาจใช้วิธียิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวด้วยการปรับกรม. คือ 1.นำคนชั้นแอคทีฟทำงานแทน และ 2.เตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า</p> <p>มติชน</p> <p>ไทยรัฐ บทบรรณาธิการ</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ภาครัฐควรสนับสนุนการนำกัญชามาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สำหรับกรณีของประเทศไทย หากจะมีการเปิดเสรีเรื่องกัญชา เช่นในบางประเทศ ต้องคิดให้รอบคอบ เนื่องจากประเทศเรามีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย หากการบังคับใช้กฎหมายไม่ดี การกำกับควบคุมไม่ดี อาจนำมาสู่ผลเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่าผลดี</p> <p>-เสนอข่าว ภก.วิโรจน์ สุ่มใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (INCB) สหประชาชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ในหลายประเทศทั่วโลกมีการตื่นตัวกับการนำพืชกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ ล่าสุดองค์การอนามัยโลกจึงได้มีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาทบทวน และศึกษาวิจัยเพิ่มเติม และเตรียมจะมีการนำผลการทบทวนไปรายงานต่อที่ประชุมในวันที่ 12-16 พฤศจิกายนนี้ ที่นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส</p> <p>-กล่าวว่า สังคมไทยถกเถียงกันมานาน หลายทศวรรษ ถึงเวลาหรือยังที่จะปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด และเป็นยารักษาที่ถูกต้อง เพิ่งจะเอาจริงเอาจริงในรัฐบาลนี้ เชื่อว่าถ้าไม่มีอุปสรรคร้ายแรงขัดขวาง ไทยจะกลายเป็นประเทศแรกในเอเชีย ที่รับรองกัญชาถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>-เสนอบทความว่า ขณะนี้หลายประเทศในเอเชียทั้งไทย สิงคโปร์ และจีน กำลัง เดินหน้าอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงมีแนวโน้มว่า ภูมิภาคนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางผลิตกัญชาทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยเฉพาะจีน อาจกลายเป็นผู้ผลิตต้นทุนต่ำที่มีขีดความสามารถการผลิตสูง และส่งออกปต่างประเทศได้ภายในเวลาเพียง 2-3 ปี</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Big Data Analysis</p>	<p>-เสนอบทความ แนะนำ 5 กัญชาดีสุด-แรงสุดต้านโรค โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาแนะนำ หลักๆ แล้ว กัญชาแบ่งได้ 2 วงศ์คือ วงศ์ซาทิวา และ วงศ์อินดิกา โดยผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ ควรใช้กัญชาตระกูล OG หรือ Kush (คุช) ที่อยู่ ในวงศ์อินดิกา เช่น พันธุ์ GDP, Pure Kush, God's gift จะทำให้อาการปวดต่างๆ ตามร่างกาย หายไป และเป็นยาระงับประสาท ทำให้ใจสงบ อินดิกาจึงเหมาะกับการใช้ก่อนนอน ขณะที่กัญชาวงศ์ซาทิวา เหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องการการบำบัดรักษาในตอนเช้า หรือ ลดอาการปวดระหว่างวัน ควรใช้เครื่อง เวพอไรเซอร์ อบกัญชาพันธุ์ Cherry AK หรือ Strawberry Diesel ที่อุณหภูมิ 157-160C ซึ่งทั้งสองพันธุ์นี้จะช่วยลดอาการปวดและไม่เวียนหัว ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะเลือกใช้พืชสมุนไพรตัวนี้แบบไหนให้คุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ แนวนหน้า เดลินิวส์ สำนักข่าวอิศรา เดลินิวส์</p>	<p><b>โรคหัดระบาดภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ปัตตานี รายงานว่า มีเด็กเสียชีวิตจากโรคหัดในพื้นที่ จ.ปัตตานี เพิ่มขึ้นอีก 2 ราย โดยรายแรกเป็นเด็กเพศหญิง อายุ 9 เดือน อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง ส่วนรายที่ 2 เป็นเด็กเพศชาย อายุ 10 เดือน อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ 3 ต.ลางา อ.มายอ รวมมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัดใน จ.ปัตตานี แล้วทั้งสิ้น 4 ราย</p> <p>-เสนอข่าว นายไกรศร วิศิษฐ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ สสจ.ปัตตานี ปรับแผนรับมือกับสถานการณ์โรคหัดใหม่ โดยก่อนหน้านั้นได้ใช้ "มาตรการ 3-2-3" ห้ามกระจายเชื้อ-ห้ามติด-เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยห้ามตาย แต่ปรากฏว่ากลับมีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มจนได้ จึงให้มีการทบทวนมาตรการใหม่ทั้งหมด</p> <p>ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ จ.ยะลา เริ่มมีจำนวนผู้ป่วยลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มียุติผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปฉีดวัคซีนจากโครงการเคาะประตูบ้านได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีเด็กป่วยลดน้อยลงจากวันละ 20-30 ราย เหลือวันละ 5-10 รายเท่านั้น ทั้งนี้ อาจเป็นผลมาจากการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้เด็กและผู้สัมผัสมากขึ้น</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์</p>	<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายคาร์ณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า ภาคเครือข่ายได้ทำหนังสือขอคุณนายกรัฐมนตรี, รมว.สธ., อธิบดีกรม คร. และ ผอ.สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ออกอนุบัญญัติควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ต.ค.61 ถือเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญควบคุมการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ ป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ไม่สร้างภาระต่อสังคมมากไปกว่านี้ โดยภาคีเครือข่ายยินดีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวัง เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. คือ ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ลดผลกระทบทางสังคม และคุ้มครองสุขภาพประชาชน</p>
<p>เว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด เว็บไซต์รัฐบาลไทย</p>	<p><b>สธ. จับมือ"ใจกล้า" พัฒนาระบบบริการสังคมผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการในการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ โครงการพัฒนารูปแบบบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย เพื่อบูรณาการ จัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ จากผลสำเร็จของความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ทั้ง 2 ประเทศได้ร่วมมือดำเนินโครงการดูแลสุขภาพและการให้บริการสังคมผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ ระยะเวลา 5 ปี (ตุลาคม 2560-31 สิงหาคม 2564) เพื่อให้มีรูปแบบบริการสังคมผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อที่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญ และข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับรัฐบาลในการจัดการบริการของประเทศ</p>
<p>Line Today เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์</p>	<p><b>สธ.เตือนประชาชนกินเนื้อสัตว์ดิบเสี่ยงโรคพยาธิตัวติด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวว่า การรับประทานอาหารจากเนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมูดิบ หรือที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ลาบ แหนม มีความเสี่ยงเป็นโรคอุจจาระร่วง ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ รวมทั้งโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเช่นไข้หูดับหรือโรคพยาธิได้ โดยโรคพยาธิที่พบบ่อยได้แก่ พยาธิตีตหมู ตีตวัว ซึ่งในเนื้อนั้นตัวอ่อนของพยาธิอยู่ตัวอ่อนจะเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยในลำไส้เล็กของคน มีโอกาสเป็นโรคพยาธิติตหมูจากการกินไขพยาธิเข้าไปโดยตรง จากการปนเปื้อนอุจจาระของคนที่เป็นโรคพยาธิตีต หรือใช้มือที่เปื้อนไขพยาธิตีตเข้าปาก หรือจากคนได้รับไขพยาธิตีตซึ่งอยู่ในลำไส้ของตนเองเข้าไป หรือติดทางอ้อมโดยการกรกินผักสด ผลไม้ หรือน้ำดื่มที่มีไขพยาธิตีตปนเปื้อน ไขพยาธิตีตจะเจริญเป็นตัวอ่อน สร้างถุงหุ้มตัวเป็นถุงพยาธิตีตตามอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายคน เช่น สมอง ตา หัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อ หากอยู่ในสมองและไขสันหลัง อาจทำให้มีอาการทางระบบประสาท ชัก อารุนแรงถึงตาย หรืออยู่ในตาอาจตาบอดได้</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพส่วนบุคคล รับประทาน อาหารที่ปรุงจากเนื้อวัวควาย หรือหมูที่ปรุงสุกด้วยความร้อนควรจะซื้อเนื้อดังกล่าวที่ผ่านการตรวจจากโรงฆ่าสัตว์แล้วเท่านั้น ล้างผักสดและผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทาน และดื่มน้ำสะอาด ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ก่อนปรุงอาหาร และหลังถ่ายอุจจาระทุกครั้ง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>เมดิคัลฮับไทย</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. อธิบายว่า ภายใต้นโยบายเมดิคัลฮับของไทยมี 4</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผลผลิตหลัก ประกอบด้วย 1. ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (MEDICAL SERVICE HUB) 2. ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (WELLNESS HUB) จะเป็นบริการที่เน้น การฟื้นฟูตัวเอง และเข้ามาพักเป็นระยะยาว เช่น สปา นวดไทย 3. ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (PRODUCT HUB) มุ่งหวังผลิตภัณฑ์จากสปาและนวดไทยที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทย รวมถึง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสมุนไพรของไทย 4 ชนิดคือ ขมิ้นชัน บัวบก ไพล และกระชาย และ 4. ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (ACADEMIC HUB) ทั้งนี้ ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร” จัดเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภาพรวม พบว่า ปี 2561 รพ.ของไทยผ่านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล (JCI) 63 แห่ง และผ่านมาตรฐานสถานพยาบาลไทย (HA) 1,382 แห่ง การสนับสนุนเมดิคัลฮับของภาครัฐ จะดำเนินการทั้งในส่วนการลดเงื่อนไขที่มีกฎระเบียบเป็นปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน และส่งเสริมในเรื่องต่างๆ ซึ่งการที่จะทำให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการในประเทศไทย 1.จะต้องทำให้สถานบริการมีมาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่นมากขึ้น อย่างเช่น การออก พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จะทำให้ร้านสปา ร้านนวดไทยมีมาตรฐานสามารถคุ้มครองผู้รับบริการได้ เป็นต้น และ 2.คุณภาพของสถานบริการและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ</p> <p>ทั้งนี้ได้เปรียบเทียบกับ เมดิคัลฮับไทยกับ 4 ประเทศ ได้แก่ 1.สิงคโปร์ เน้นการให้บริการการแพทย์ขั้นสูง ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานของโรงพยาบาลให้ได้รับการรับรองในระดับสากล และมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 2.มาเลเซีย สุขภาพลักษณะประเทศมุสลิม เพื่อดึงดูดผู้ป่วยที่นับถือศาสนาอิสลาม เน้นกลุ่มผู้ป่วยที่มีฐานะจากกลุ่มประเทศที่ยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ 3.อินเดีย ราคาถูก เน้นกลุ่มผู้ทำประกันสุขภาพในประเทศตะวันตก ซึ่งอินเดียทำความร่วมมือกับบริษัทประกันต่างชาติให้ส่งตัวลูกค้าที่ต้องการมารับบริการมาที่อินเดีย และ 4.เกาหลีใต้ สร้างจุดเด่นด้านการหยุดพักผ่อนระยะยาว และการผ่าตัดความงาม สำหรับประเทศไทย มีความพร้อมทั้งสถานพยาบาลที่มีคุณภาพ เทคโนโลยี บุคลากร การบริการเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการ</p>
<p>ผจก.รายวัน 360 ผจก.ออนไลน์</p>	<p><b>เด็กติดมือถือ</b></p> <p>-เสนอบทความ จากกรณีพ่อแม่ยุคปัจจุบันเลี้ยงลูกโดยปล่อยให้เล่นโทรศัพท์มือถือจนทำให้สมาธิสั้น มีผลต่อสายตา</p> <p>ด้าน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เป็นภาวะขั้นรุนแรงของการติดเกม ซึ่งเป็นการเสพติดพฤติกรรม คล้ายกับการติดสารเสพติด ทำให้สูญเสียการใช้ชีวิตประจำวัน เสียการเรียน การงาน กระทั่งสุขภาพ เป็นปัญหาที่สธ.กังวลมาก โดยเฉพาะมีเรื่องอีสปอร์ตเข้ามา ทางกระทรวงและเครือข่ายจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ในการปกป้องเด็กจากการติดเกม โดยยึดหลัก 3 ต้อง 3 ไม่ คือ 1.ต้องกำหนดเวลาเล่นไม่เกิน 2 ชม./วัน 2.ต้องตกลงโปรแกรมและเลือกประเภทเกมให้ลูก 3.ต้องเล่นกับลูก ส่วน 3 ไม่ ได้แก่ 1.พ่อแม่ไม่เล่นเป็นตัวอย่าง 2.ไม่เล่นในเวลาครอบครัว 3. ไม่เล่นในห้องนอน</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>ปั้นด้านมะเร็งเต้านม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย อีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โครงการปั้นด้านมะเร็งเต้านม 2561 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศ เพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานคัดกรอง ค้นหา ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงด้วยเครื่อง Mammogram เคลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาสทั่วประเทศ</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>WHO จัดประชุมมลพิษทางอากาศ</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมพิธีเปิดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง ในการประชุมวิชาการระดับโลกรั้งแรกด้วยมลพิษทางอากาศ และสุขภาพ ที่สำนักงานองค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส ซึ่งได้มีพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานประชุมมีใจความสำคัญ คือ “Air Pollution and Health issues are need to be placed for collaboration from all countries and agencies” แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในฐานะเจ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก</p> <p>นายเทโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวเทิดพระเกียรติและยกย่องพระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาวิจัยด้านผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมลพิษทางอากาศ</p> <p>ผู้แทนประเทศสมาชิก หน่วยงาน องค์กรระหว่างประเทศ ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์โดยสมัครใจในการปรับปรุง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	คุณภาพอากาศให้ดีขึ้น เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค โดยองค์การอนามัยโลกจะให้การสนับสนุนทางวิชาการและทรัพยากรที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง ต่อประเทศสมาชิกในการปรับปรุงคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
ไทยโพสต์	<p><b>สูงวัยถอยห่างโรคกระดูกพรุน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าผู้หญิงและผู้ชาย ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงที่จะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน และผู้หญิงที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี การเรียนรู้ป้องกันไว้ก่อนย่อมดีกว่าแก้ วิธีป้องกันโรคกระดูกพรุนโดยการออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า รับประทานอาหารรสเค็มจัด เน้นเพิ่มอาหารที่มีแคลเซียมสูง ช่วยห่างไกลจากโรคกระดูกพรุน มูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติได้กำหนดให้วันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันกระดูกพรุนโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลรักษากระดูก ป้องกันการเป็นโรคกระดูกพรุนในอนาคต</p>
สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ มติชนออนไลน์	<p><b>แนะใช้เครื่องสำอางสวยได้ไม่มีแพ้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การเลือกใช้เครื่องสำอางตามโฆษณาชวนเชื่อทางสื่อในรูปแบบต่าง ๆ โดยปราศจากความเข้าใจอาจทำให้เกิดอาการแพ้ ที่สำคัญสูญเสียค่าใช้จ่ายและเวลารักษา ก่อนเลือกใช้เครื่องสำอางจึงควรศึกษาทำความเข้าใจและทดสอบให้ดีก่อนใช้ทุกครั้ง</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ผลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยทั่วไปมีน้ำเป็นส่วนประกอบ และต้องใช้สารกันบูดเสมอ จึงต้องระวังในการเลือกใช้ วิธีทดสอบง่าย ๆ คือทาที่หลังหู หรือข้อพับแขนนาน 24 ชั่วโมงเพื่อดูว่าแพ้หรือไม่ แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ แพ้ไม่รุนแรง จะมีผื่นแดง เป็นลมพิษ จุดแดงหรือตุ่มน้ำใส ๆ ขึ้นในจุดที่สัมผัส, แพ้ปานกลาง ที่พบบ่อยที่สุด คือใจสั่น แขนหน้าอก คล้ายหืดหอบได้, แพ้รุนแรงสูงอันตรายมาก ส่วนใหญ่จะเกิดจากได้รับโอโรเซเหย หรือสารที่แพ้ปนเปื้อนเข้าไปตามช่องทางเดินอาหารหรือเรียกว่า ซ็อกจากการแพ้ จะทำให้เป็นลม ตัวเย็น ชีพจรเบาและเร็ว ความดันโลหิตต่ำ และหยุดหายใจได้ จึงควรทดลองก่อนทุกครั้ง</p>
แนวหน้า เดลินิวส์	<p><b>ยาลดความอ้วน</b></p> <p>-เสนอข่าว นางราตรี อ่อนพันธุ์ พร้อมกลุ่มผู้เสียหายกว่า 20 คน เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บริหารบริษัท แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หลังร่วมกันหลอกให้ลงทุนขายอาหารเสริมเพื่อรับเงินปันผลตอบแทน มูลค่าความเสียหายกว่า 90 ล้านบาท</p> <p>นางราตรีกล่าวว่าได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากในเครือบริษัทมาใช้ตั้งแต่ปี 2557 และเห็นว่าได้ผลดี กระทั่งปี 2559 ทางบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ชื่อ CROMOZAL ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ลดความอ้วน และมีการชักชวนให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมลงทุนในสินค้า โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนจากยอดสินค้าโดยไม่ต้องจำหน่ายสินค้า จึงร่วมลงทุนในราคาหุ้นละ 350,000 บาท ช่วงแรกได้รับเงินปันผลตามที่ระบุ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ได้เงินปันผล 3 หมื่นบาทเท่านั้น แต่เดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ทางบริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผล เมื่อสอบถามไปทางแม่ทีมทราบว่าเป็นบริษัทขาดสภาพคล่องและต้องปรับเปลี่ยนระบบภายใน จนทำให้ต้องเป็นหนี้ นอกจากนี้มีผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก</p> <p>ทั้งนี้ เคยสอบถามไปยัง อย. ถึงการได้รับการได้รับการรับรอง ได้รับคำตอบว่าสินค้าไม่มี อย. คิดว่าโดนหลอกแน่ จึงรวมตัวกันแจ้งความ เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอบปากคำพร้อมส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาต่อไป</p>
สยามรัฐ M2F ช่องวัน ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ เว็บไซต์ Newtv เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ประชาไท เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ	<p><b>เตือนดื่มเหล้าหน้าหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.อ.นพ.อัจริยะ แพงมา เลขานุการ สพล. แนะนำประชาชนห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อแก้ความหนาวเย็นเด็ดขาด เพราะส่วนใหญ่เชื่อว่าจะทำให้ร่างกายอบอุ่นและแก้อากาศหนาวเย็นซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด นอกจากนี้จะเป็นตัวเร่งให้ร่างกายสูญเสียความร้อนแล้ว ยังทำให้หลอดเลือดฝอยที่อยู่ใต้ผิวหนังเกิดการขยายตัว เมื่อดื่มมากขึ้น ความร้อนก็จะถูกระบายจากร่างกายมากขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำกว่าปกติ เมื่อเราหลับและร่างกายสัมผัสอากาศเย็นเป็นเวลานาน จะเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ ทั้งนี้การดูแลตนเองในช่วงอากาศหนาวเย็น ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละครั้ง ชม. เตรียมเสื้อกันหนาวให้ความอบอุ่นกับร่างกาย หากเป็นหวัดให้สวมผ้าปิดปากป้องกันการติดเชื้อสูดคนรอบข้าง และหากร่างกายเปียกน้ำให้รีบเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อป้องกันภาวะปอดบวม</p>
สปริงนิวส์	<p><b>เสียชีวิตจากการนวดแผนไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีนายสมบัติ กวนศักดิ์ โพรแมนหนุ่มวัย 37 ปี ที่เสียชีวิตอย่างปริศนา หลังเข้ารับการนวดแผนไทย ที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ร้านนวดแห่งหนึ่งใน ตลาดน้ำ 4 ภาค จ.ชลบุรี โดยก่อนเข้าใช้บริการ นายสมบัติมีอาการกล้ามเนื้ออักเสบ จากการ เล่นฟุตบอล</p> <p>ด้าน น.ส.พัชฎ์สินี วีรนนท์ หลานสาวของ นาง สะขาว วีรนนท์ อายุ 72 ปี ยายที่ลงมือนวด ระบุว่า หลังเกิดเหตุ ยาย ก็ไม่ได้เดินทางมานวดอีก และประกาศจะเลิกทำอาชีพนวด เนื่องจากรู้สึกสะเทือนใจ ยืนยันว่าวันเกิดเหตุ ยายใช้ เพียงลูกประคบกับผู้ตายไม่ได้ลงมือบีบนวดร่างกายแต่อย่างใด</p> <p>ด้านเฟซบุ๊กเพจ Drama-addict ระบุว่า การนวดแผนไทย มีข้อห้ามคือ มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียส หรือ มีโรคติดเชื้อเฉียบพลัน มีการติดเชื้อที่ผิวหนัง / กระจกตา แห้ง หัก ปริ ร้าว ข้อเคลื่อน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวานที่ ควบคุมอาการไม่ได้ โรคกระเพาะ โรคหลอดเลือดดำอักเสบ กระจกพรุนรุนแรง โรคติดต่อระยะแพร่เชื้อและอื่น ๆ เพราะ อาจจะทำให้อาการหนักกว่าเดิม ทั้งนี้กรณี โรคกล้ามเนื้อตึงตัวในหลอดเลือดปอดเฉียบพลัน เคยมีการตีพิมพ์ใน วารสาร ศรินครินทร์เวชสาร ว่า เป็นภาวะฉุกเฉินทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ที่พบบ่อยเป็นลำดับที่สาม รองจาก โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และ โรคหลอดเลือดสมอง ส่งผลให้เกิดอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูง แม้จะส่งถึงมือ แพทย์เฉพาะทางโดยเร็วก็ตาม</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p><b>เสียชีวิต รพ.อภิมก๋อย ประสบอุบัติเหตุ</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ (รถรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน) ของรพ.อภิมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประสบอุบัติเหตุ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย บาดเจ็บ 6 ราย นั้น สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า บริษัทประกันภัย ได้ติดต่อทายาทของผู้เสียชีวิต ทั้ง 2 รายแล้ว และจะเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน สำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ ทั้ง 6 ราย ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการรับมอบอำนาจ จากผู้ประสบภัยเพื่อไปตั้งเบิกกับบริษัทประกันภัยที่รับผิดชอบ</p>
เว็บไซต์ Sanook เว็บไซต์ Stopdrink	<p><b>ขอบคุณพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว ด.ญ.ชุตติกาญจน์ อายุ 14 ปี สาวท้อง ที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุ รถพยาบาล รพ.ประโคนชัย ชนกับ รถ ตำรวจ ทำให้ นส.สุตารัตน์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.เขาคอก เสียชีวิต ได้ออกมากล่าวขอบคุณพยาบาลสุตารัตน์ ที่ได้ สละชีวิตเพื่อช่วยเหลือตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้ขอบคุณครอบครัว ของพยาบาลสุตารัตน์ ด้วย ล่าสุดพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการแล้ว</p>
แนวหน้า	<p><b>เด็ก 1 ขวบถูกสุนัขรุมกัด</b></p> <p>-เสนอข่าว ด.ญ.กัญญารัตน์ สุวรรณณณี หรือหญิง อายุ 1 ปี 2 เดือน ชาวมูเซอ ถูกฝูงสุนัขจรจัดรุมกัด แห่งทั้ง ไบหน้า ศีรษะ แขนขาและลำตัว แม่พาส่งรพ.โดยสะกัด แพทย์ได้ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาป้องกันการติดเชื้อโดยให้นอนพักรักษาอาการ</p> <p>ด้านนางนาสีคำ ผู้เป็นแม่ กล่าวว่า แพทย์ที่ทำการรักษา นับแผลที่ถูกกัดมากกว่า 117 แห่ง ต้องฉีดยามาเชื้อทุก ๆ 8 ชั่วโมง มีราคาค่ายาเข็มละ 1,000 บาท ตนได้แจ้งไปยังอำเภอโดยสะกัด เพื่อขอความช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล เนื่องจากครอบครัวตนมีฐานะยากจน ทั้งนี้ เคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาจัดการ สุนัขจรจัดกลุ่มนี้กว่า 3-4 ครั้งแล้วในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่เข้ามาดำเนินการ มีเพียงเจ้าหน้าที่มาทำหมันให้แต่ ไม่ได้จับสุนัขทั้งหมดออกไปจากชุมชน</p> <p>ด้าน นายอาทิตย์ ยอดคำลือ ปศุสัตว์อำเภอโดยสะกัด กล่าวว่า วันที่ 5พ.ย.นี้ จะประชุมหารือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลเชียงตอย และเทศบาลตำบลลวงเหนือ เพื่อหาแนวทางจัดการกับสุนัขจรจัด โดย เบื้องต้นวางแผนผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขไม่ให้เพิ่มขึ้น</p>
แนวหน้า คอลัมน์ ลึกลับในสนามข่าว	<p><b>ทส.รับบริจาคถุงผ้าให้ รพ.ขาดแคลน</b></p> <p>-เสนอบทความว่า หลัง สธ.ประกาศเลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วยที่มา รพ.ทั่วประเทศ ดีเดย์ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ถึงเวลาปฏิบัติจริงต้องยอมรับว่ามีปัญหาอยู่ เนื่องจากผู้ป่วยโดยเฉพาะที่มาจากต่างจังหวัดส่วนใหญ่ไม่มีถุงผ้ามา จนท.รพ.ต้องแก้ปัญหาจัดสำรองไว้ให้ก่อน ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดแคมเปญเชิญชวนชาวบ้านร่วมบริจาคถุงผ้าไปมอบให้ รพ.ที่ขาดแคลน โดยสามารถบริจาคได้ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ห้างสรรพสินค้า และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน 16 แห่ง</p>
ผจก.รายวัน 360 องศา	<p><b>ทุน ก.พ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนา ชรก.พลเรือนของประเทศ ผ่าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ว่า ได้เตรียมความพร้อมโดยร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลจัดสัมมนานักเรียนทุนดีเด่น รวบรวมสาขาวิชาสำคัญ และวางรากฐานให้ ชรก.ปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยในปี 2561 สำนักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมการจัดมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด TRANSFORMING LIVES THROUGH EDUCATION ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย.61 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน</p>
<p>มติชน เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p><b>มรส.ต้อนรับทีมงานอนามัยโลก</b> -เสนอข่าว นายวัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การอนามัยโลก ที่มาศึกษาดูงานเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 เนื่องจากประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมระดับโลก ทาง สธ. คัดเลือกพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นที่ทัศนศึกษาดูงานเชิงวิชาการ</p>
<p>สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์ ไทยรัฐ</p>	<p><b>ประชุมโครงการหมอชวนวิ่ง</b> -เสนอข่าว นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดสิงห์บุรี โดยจังหวัดสิงห์บุรี จะรับคทาจากคณะนักวิ่งจากจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่รอยต่อจังหวัดบรีเวณวัดเสือข้าม และในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะนักวิ่งจังหวัดสิงห์บุรี จะวิ่งนำคทาไปส่งให้คณะนักวิ่งจังหวัดอ่างทอง ณ อุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้น ต่อไป</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>การท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาว</b> -เสนอข่าว นพ.วาทิ สิทธิ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สคร. 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่เดินทางขึ้นบนยอดดอยภาคเหนือเพื่อชมทะเลหมอกและสัมผัสอากาศหนาวเย็น หลายคนร่างกายปรับตัวไม่ทันทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ง่ายจากการไอหรือจามรดกัน พบว่า เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น ขอให้ประชาชนระมัดระวังและดูแลสุขภาพตนเอง ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโดยยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"</p>
<p>เว็บไซต์ TNAMCOT</p>	<p><b>ยาหมอแสง</b> -เสนอข่าว เมื่อวันที่ 3 พ.ย. มีผู้ป่วยและประชาชนเดินทางมารอรับยาสมุนไพรหมอแสง บางส่วนใช้เวลาที่รอรับยาซึ่งจะเริ่มแจก 17.00 น. ไปซื้อสมุนไพร อาหารเสริม M-HERBS ในราคากล่องละ 2,900 บาท ที่หมอแสงผลิตออกมาเพื่อจำหน่ายให้ผู้ป่วยมะเร็ง มีทั้งผู้ป่วยและญาติมาเข้าแถวรอรับยาเนื่องจากมีโปรโมชันหนึ่งแถมหนึ่ง ขณะที่ทีมงานหมอแสงได้แจกยาให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นผู้ป่วยเก่าและหายจากอาการของโรคมะเร็ง แต่มารับยาเพื่อไปรับประทานต่อจำนวนหลายร้อยคนกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิ์รับยาก่อนเป็นกรณีพิเศษ</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch